
                                                                                       

                                                    คำส่ังโรงเรียนบ้านสบาย 
                                                            ท่ี    56   / 2567 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
.............……………………………………. 

   อาศัยอำนาจตามคำสั่งของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1/2546 ฉบับวันที่ 7  กรกฎาคม 
2546 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูปฏิบัติงาน จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย 
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะ โอนเงิน 
งบประมาณค่าหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับ นักเรียนซึ่ง
เป็น เงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือ เรียนโดย
ดำเนินการตาม ขั้นตอน คือ ให้ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกหนังสือเรียน และเสนอให้คณะกรรมการ
วิชาการ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
หนังสือ  และกำหนดกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพ การศึกษาของนักเรียน  

    เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการ เรียบร้อย บริสุทธิ์ และโปร่งใส ทางโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านสบาย   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย  

 1. นายธนเดช  แสงสันต์             ผู้แทนชุมชน                       ประธาน  
  2. นางหนูรัตน์  ราชภักดี            ผู้แทนผู้ปกครอง                   กรรมการ 
  3.  นางสาววิภาวดี  วันดีรัตน์       ผู้แทนนักเรียน                    กรรมการ  
  4. นายสุรพงษ์  เงาศรี              ผู้แทนครู                             กรรมการ/เลขานุการ  

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ 
เพ่ือให้  บังเกิดผลดีแก่สถานศึกษา  

                          ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่   13    เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567   เป็นต้นไป  

                                    สั่ง ณ วันที่  13   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567  

                                                        
                                                                     (นายอภิชาติ  เอ่ียมสะอาด)  
                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านสบาย 
 



 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  

                                              วัน พฤหัสบดี   ที่    13    พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

                                                      ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสบาย     

                          เร่ิมประชุม เ วลา 09.30 น.  

                    ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1. นายธนเดช   แสงสันต์       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนชุมชน  

 2. นายสุภี   ยาเคน             รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
3. นายทำนอง  ศรีลาโชติ        กรรมการสถานศึกษา  
4. นายสุรศักดิ์  แก้วรักษา       กรรมการสถานศึกษา  
๕. นายคำใส  ราชภักดี           กรรมการสถานศึกษา  
๖. นายเอี่ยม   สายบุญ           กรรมการสถานศึกษา  
7.  นายบุตรศรี  โจมมั่น          กรรมการสถานศึกษา  
8.  นายชม  วงศ์เจริญ             ที่ปรึกษา  
9.  นายประหยัด  พงษ์พิลา        ท่ีปรึกษา  
10. นายสุรพงษ์  เงาศรี            ผู้แทนครู 
11.  นายอภิชาติ  เอ่ียมสะอาด   ผู้อำนวยการโรงเรียน /กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาววิภาวดี  วันดีรัตน์     ผู้แทนนักเรียน  
13. นางหนูรัตน์  ราชภักดี        ผู้แทนผู้ปกครอง 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1.1 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  

1.2 การดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ มีรายละเอียด 4 หัวข้อ คือ 1) ค่าหนังสือเรียน  
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  

4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
              ครั้งที่ 1 / 2567  วันที่  8   กุมภาพันธ์  2567  

มติที่ประชุม   รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

                     3.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เสนอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย จากการประชุม ครั้งที่แล้ว และ        
เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ซึ่งประกอบด้วย   
                  3.2 การดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี15 ปีอย่างมีคุณภาพ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) แจก เอกสาร แนว
ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาแก่คณะกรรมการทุกคน  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                    4.1 จากการประชุมร่วมกันคัดเลือกหนังสือเรียนตามบัญชีรายชื่อหนังสือโดยร่วมกันคัดเลือก  ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลต่อไปนี้ครูนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน กรรมการสภา นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสบาย ) โดยได้คัดเลือกหนังสือครบทุก
ชั้น ทุกวิชาแล้ว และได้แจกรายชื่อหนังสือที่ผ่านการ คัดเลือกแล้วให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา อนุมัติ ตามรายชื่อ
หนังสือที่แนบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากที่ประชุมของคณะครู คุณครูประจำชั้นและประจำวิชา เสนอขอซื้อ  แบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ตรงกับหนังสือ  
เรียนและเหมือนกันทุกชั้น โดยให้โรงเรียนนำ ตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ครูต้องการ  

มาเสนอผู้ปกครองเพ่ือจัดซื้อได้ตรงกันทุกคน จะได้หรือไม่  

นายธนเดช  แสงสันต์  คุณครูได้คัดเลือกหนังสือตรงตามความประสงค์ของครูผู้ใช้สอนและสอดคล้อง  กับ
หลักสูตรมากกว่าคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือก  
นางหนูรัตน์  ราชภักดี  เป็นการถูกต้องแล้วเพ่ือให้สะดวกกับคุณครูผู้ใช้ให้คุณครูนำตัวอย่างมาเสนอ  ใน
วันประชุมชี้แจงผู้ปกครองต่อไป  
นายชม  วงศ์เจริญ  ถ้าโรงเรียนนำหนังสือและแบบฝึกหัดมาจำหน่ายเองเลยจะได้หรือไม่  
ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนต้องการซื้อหนังสือแบบฝึกหัดให้นักเรียนเหมือนกันทุกคนและ ผู้ปกครองก็จะ
ได้รับความสะดวกในการจัดซื้อหากที่ประชุมอนุมัติให้ร้านค้าหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้จำหน่ายหนังสือ
แบบฝึกหัดก็จะเป็นการดีและอำนวย ความสะดวกให้กับผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย  

มติที่ประชุม คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายร่วมกันคัดเลือกร้านค้าเพ่ือมาจำหน่ายหนังสือ โดย ให้คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นผู้ควบคุมดูแล เพ่ือความ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

นายเอ่ียม  สายบุญ   ทางโรงเรียนควรมีวิธีดูแล ควบคุม กำกับ ติดตาม การใช้หนังสือ ให้อยู่ใน สภาพดี
เพ่ือให้นักเรียนรุ่นต่อไปได้ใช้อีก  

 



 

 

 
                                   ให้คุณครูเร่งทำสัญญาการยืมหนังสือ เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบในการ ดูแลหรือ ชดใช้ ถ้าหนังสือ

เสียหาย หากทำผิดข้อตกลงการยืมหนังสือ  
มติที่ประชุม   

                     1. ให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนตามรายชื่อที่เสนอ  

                     2. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดทำสัญญาการยืมหนังสือเรียน  

                     3. ให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อหนังสือจากร้านค้าที่ที่ประชุมคัดเลือก  

                        4.2 จากการจ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากท่ีประชุมของคณะครู คุณครูประจำชั้นและประจำวิชาเสนอให้ใช้ เงิน   
ค่าอุปกรณ์การเรียนจัดซื้อให้เหมือนกันทุกคน โดยเน้นความจำเป็นที่จะต้องใช้ ในกิจกรรมการเรียนประจำวันของนักเรียน 

                               นายทำนอง   ศรีลาโชติ  เสนอว่า เงินค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงินจำนวนน้อย ถ้าเป็นไปได้ เสนอให้ ทางโรงเรียน
นำร้านค้าที่ประสงค์จะขายในราคาที่ซ้ือได้มาจำหน่ายที่โรงเรียนจะ เป็นแนวทางท่ีอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ปกครองและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการเดินทางไปจัดซื้อด้วย  

นายชม   วงศ์เจริญ   เสนอว่า ถ้าทางโรงเรียนนำร้านค้ามาจัดจำหน่ายตามที่แจ้ง ถ้าทางโรงเรียนกลัวจะ
ผิดระเบียบทางราชการ ทางคณะกรรมการสถานศึกษา จะควบคุมดูแลในการคัดเลือกร้านค้า ที่มีสินค้ามี
คุณภาพ และราคา เหมาะสม มีวิธีการคัดเลือกให้โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนเพ่ือ  

  เป็นการอำนวยความสะดวกให้ ผู้ปกครอง และให้การดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ การเรียน เป็นไปในแนวเดียวกันและทันเวลา 

ด้วย  

                      นายบุตรศรี  โจมมั่น  เสนอว่าให้คณะครูและกรรมการคัดเลือกร้านค้าที่แบบเรียน ถูกต้องตามมาตรฐานของ
หลักสูรการจัดการเรียนรู้ 

                       นายธนเดช  แสงสันต์   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   แจ้งคณะกรรมการสถานขั้นพ้ืนฐาน ทุกท่าน
ว่าเห็นด้วยหรือไม่   ทุกคนตอบ เห็นด้วย เพราะว่าคุณครูจะทราบชื่อหนังสือเรียนและสำนักพิมพ์ที่มีจัดผลิตแบบที่มีคุณภาพ   

มติที่ประชุม  เห็นด้วย ให้ทางคณะกรรมการร่วมกันคัดเลือกตามมติ 

                           ๔.๓ การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน ทางโรงเรียนจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองจัดซื้อเองและนำ
ใบเสร็จพร้อมเครื่องแบบที่จัดซื้อมาแสดงในวันที่ทางโรงเรียนเปิดเรียน 

 มติที่ประชุม        เห็นด้วยและปฏิบัติตามนโนบาย  การบริหารจัดการในองค์กรแบบมีส่วนร่วมมุ่ง
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คือจุดแข็ง 

 



 

 

 

๔.๔ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ผู้                             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1 ได้โอนเงิน  งบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา จะจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้  

 1. กิจกรรมวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง  

 2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ปีละ 1 ครั้ง  

 3. กิจกรรมทัศนศึกษา ปีละ 1 ครั้ง  
 4. การให้บริการสารสนเทศ/ICT ปีละ 40 ชั่วโมง/คน ในการดำเนินงานในส่วนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนขอให้ทางโรงเรียน  ชี้แจงรายละเอียดและอธิบายถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ด้วย ตลอดทั้ง แนวทางในการตรวจสอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้อำนวยการโรงเรียน ในการดำเนินการในส่วนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนจะดำเนินการ  ตาม
ขั้นตอน ต่อไปนี้  

            1. เมื่อได้รับเงินงบประมาณ ให้ตรวจสอบว่าเงินที่โอนลงในสมุดธนาคารมี ยอดเงินถูกต้อง ตรงตามบัญชีจัดสรร 
หรือไม ่ 

            2. ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามโรงเรียนตามจำนวนเงิน ที่ได้รับส่งเขตพ้ืนที่การศึกษา  

            3. กิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการ 

                ภาคี 4 ฝ่าย  

            4. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ จะต้องดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  

           5. เงินที่เหลือจากการดำเนินการแล้ว สามารถนำไปจ่ายในรายการโครงการ เรียนฟร1ี5 ปีอย่างมีคุณภาพ ได้ตามความ
จำเป็น และเหมาะสม โดยผ่าน   

 ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ คณะกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย  

ม        มติในที่ประชุม     เห็นด้วยกับแนวดำเนินการที่กรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรรมการร่วม ภาคี 4 ฝ่าย มีส่วนในการตรวจสอบ
การเสนอแนะ เพื่อความโปร่งใสของ การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

                  ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอ่ืนๆ  

-   การดูแลผู้เรียนเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติดในสถานศึกษา 

-   การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและวินัยจราจร 

 

 



 

 

 

 ปิดการประชุม เวลา 12.40 น.  

 นางฐิตาพร   สู่เสน   ครู/ชำนาญการพิเศษ   ผู้บันทึก  

  

  

                                      ลงชื่อ  

                                         ( นายอภิชาติ  เอ่ียมสะอาด ) 

                                          ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสบาย 

                                 ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 
                  

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านสบายและผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

 

 

 



 

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบาย และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 

ร่วมประชุมเก่ียวนโยบายการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

คณะครูโรงเรียนบ้านสบาย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา อย่างมคีุณภาพ 

 


